

ITTHI ปักหมุดโครงการรัฐ จ่อสรุป 2 พันล. - ลุยสมาร์ทซิตี



ธนแสฐ์ อัครบุญญาพัฒน์

#ITTHI #ทับทิม - ITTHI จับตางบปีนี้โตโดดเด่น เกมเจาะงานภาครัฐ ปักเป้ารับทรัพย์ปีนี้ 500 ล้านบาท จากปีก่อน 9 ล้านบาท รั้งปัจจัยหนุนสินค้านวัตกรรมทำเงิน แยมครึ่งปีหลังมูลค่าลงทุนอุปกรณ์ส่องสว่าง 8 พันล้านบาท คาดคว้าได้ 2 พันล้านบาท พร้อมเดินหน้าโครงการ Smart City ฟากไบรกดาค่าไรโต 21% พื้นฐาน 4.30-4.50 บาท

นายธนแสฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อธิติฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITTHI เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจโดยรวมปีนี้จะเป็นที่ดีมากขึ้นในแง่การดำเนินธุรกิจ และผลประกอบการทั้งปี เพราะปีนี้เป็นปีแรกที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้านวัตกรรมภาครัฐโดยไม่ต้องบิดคิ่ง

→ ย่าบดอกบัก 31

ITTHI (ต่อจากหน้า 3)

ทั้งนี้บริษัทดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทดำเนินการด้านสินค้าส่องสว่างนวัตกรรมตั้งแต่ปลายปีก่อน และบริษัทเป็น 1 ใน 4 บริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพียงบริษัทเดียว ส่วนอีก 3 รายเป็นบริษัทนอกตลาด

● นวัตกรรมทำเงิน

สำหรับครึ่งปีหลัง 2566 คาดทิศทางอุปกรณ์ส่องสว่างนวัตกรรมจะมียานทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง งานละ 50-100 ล้านบาท ประมาณ 10 โครงการ จากช่วงเดือน 6-7 และยาวไปจนถึงสิ้นปี 2566 โดยมูลค่าการลงทุนอุปกรณ์ส่องสว่างของภาครัฐรวมจะอยู่ที่ 3 หมื่นล้านบาท แยกเป็นอุปกรณ์ส่องสว่างนวัตกรรมประมาณ 8 พันล้านบาท หากดูจาก 4 บริษัทที่สามารถจำหน่ายสินค้านวัตกรรมได้ คาดเฉลี่ยจะได้งานบริษัทละ 2 พันล้านบาท

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทเจรจาเพื่อขายสินค้าดังกล่าวโดยประเมินมูลค่าการขายเบื้องต้นที่ 700 ล้านบาท ซึ่งคาดระหว่างกลางปีไปถึงสิ้นปีนี้ จะมีโครงการออกมาอย่างต่อเนื่อง และต้องรอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

และให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ เช่น อนุมัติงบลงทุน หลังจากนั้นคาดโครงการการลงทุนจะเกิดขึ้นชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทประเมินทิศทางสัดส่วนรายได้ภาครัฐจะเติบโตโดดเด่น หรือมีรายได้ประมาณ 500 ล้านบาท จากปีก่อนที่ 9 ล้านบาท

ส่วนภาคเอกชน โครงการบ้าน คอนโด บริษัทเห็นสัญญาณก่อนหน้านั้น และอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบสินค้า โดยทิศทางการเติบโตภาคเอกชนมีสัญญาณดี เพราะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ขยายโครงการเพิ่มขึ้น ทำให้การขยายอุปกรณ์ส่องสว่างขยายตัวสอดคล้องกันไป

● ลุยสมาร์ทซิตี

นายธนแสฐ์ กล่าวต่อว่า บริษัทจะเดินหน้าลุยโครงการ Smart City ต่อเนื่อง จากก่อนหน้านั้นบริษัทดำเนินโครงการแล้ว 10 โครงการ และอยู่ระหว่างเจรจากับหน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลขนาดใหญ่ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว เบื้องต้นคาดว่าจะได้จากโครงการ Smart City จะอยู่ที่ประมาณ 200-300 ล้านบาท

"ภาพการเติบโตปีนี้น่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดจากการเข้ามาใหม่ ซึ่งเป็นงานขายไฟที่เป็นนวัตกรรมโดยเรามีเงิน หรือกระแสเงินสดสำหรับเข้างานโครงการใหญ่ได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจ และมีเงินทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ" นายธนแสฐ์ กล่าว

ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คาดค่าไร ITTHI ปี 2566 เติบโต 21% ในปี 2566 จากรายได้จำหน่ายโคมไฟส่องสว่างให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันอัตราค่าไรขั้นต้นยังทรงอยู่ในระดับสูงเพราะจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอดีตพบว่า แม้ ITTHI เป็นผู้จัดทำจำหน่ายสินค้าประเภทโคมไฟส่องสว่าง แต่มีอัตราค่าไรขั้นต้นและอัตราค่าไรสุทธิอยู่ในระดับสูง

● พื้นฐาน 4.50 บ.

ทั้งนี้เชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็น เพราะบริษัทได้มีการนำสินค้ามาประกอบเองราว 50% จึงทำให้ต้นทุนบางส่วนลดลง อีกทั้ง ยังนำสินค้าในปริมาณมากกว่าทำให้ได้ส่วนลดพอสมควร อย่างไรก็ตามเนื่องจากตลาด มีผู้แข่งขันมากมาย ทั้งในประเทศและผู้นำเข้าจากประเทศจีนจึงเชื่อว่าอัตราค่าไรขั้นต้นจะชะลอตัวในอีกหนึ่งปีข้างหน้า ประเมินราคาเป้าหมายปี 2566 เท่ากับ 3.20 บาท อิง P/B 29 เท่า อย่างไรก็ตามที่ Consensus ประเมินกรอบราคาพื้นฐาน ที่ 4.30-4.50 บาท